



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 511/2553

10 กันยายน 2553

“รมว.เกษตรฯ” รับข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันเพลิงไหม้ ระบาด จาก 4 สมาคมเกี่ยวข้องมันสำปะหลัง เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง พิจารณา ป้องกันการระบาดหลังหมดฤดูฝนนี้

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบของสมาคมสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปรรูปมันสำปะหลังไทย โดยมีนายกร ทัพพะรังสี อธิบดีกรมฯ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมหารือว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ได้รับผลกระทบอย่างจากการระบาดของเพลิงไหม้มันสำปะหลังในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวไปแล้วด้วยนั้น สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังทั้ง 4 สมาคม มีความเห็นสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานให้ตรงกับปัญหาและทันกับเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้ ยื่นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ได้แก่ การเร่งผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่งปลอดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อเป็นการสำ รองต้นพันธุ์แจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ในพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ ประมาณ 8 ล้านไร่ โดยใช้ต้นพันธุ์ 500 ต้นต่อไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ล้านต้น เนื่องจากกรณีเกิดเพลิงไหม้ระบาดหลังฤดูฝนปีนี้ หากไม่มีต้นพันธุ์สำ รองไว้ อาจเกิดปัญหาขาดแคลนต้นพันธุ์ที่จะใช้เพาะปลูก

นอกจากนั้น ยังได้มีการเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ขยายการเพาะเลี้ยงแตนเบียน เพื่อควบคุมการระบาดของเพลิงไหม้สีชมพู และมีสำ รองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึง หากเกิดการระบาด โดยให้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ที่มีความพร้อม อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ที่มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามันสำปะหลังอยู่เดิมแล้ว เข้าร่วมการดำเนินงานตามข้อเสนอข้างต้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ทันการณ์ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวของทั้ง 4 สมาคมฯ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง ที่มีนายไตรรงค์ สุ วรณศิริ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป

สำหรับสถานการณ์การระบาดและผลการดำเนินงาน ‘โครงการจัดการเพลิงไหม้มันสำปะหลัง’ ตามรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของเพลิงไหม้มันสำปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 8 กันยายน 2553 พบว่า มีการ ระบาดจำนวน 71,780 ไร่ ใน 22 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่นอกโครงการฯ ทั้งหมด ซึ่งจะยังคงดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ /เกษตรกร การขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นระยะฝนทิ้งช่วงหรือหมดฝน